

แนวปฏิบัติการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเกณฑ์ความรับผิดชอบของครูแต่ละประเภท

ลำดับที่	ครูแต่ละประเภท	เกณฑ์ความรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	ข้าราชการครู	รับผิดชอบผู้เรียน ๑ กลุ่ม ไม่เกิน ๔๐ คน	
๒	ครู กศน.ตำบล	รับผิดชอบผู้เรียน ๑ กลุ่มไม่เกิน ๔๐ คน	หากจะให้รับผิดชอบ ๒ กลุ่ม ต้องได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน กศน. จังหวัด <b>ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ กลุ่ม</b>
๓	ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ครู ศรช.(พนักงานราชการ)) คือ ครู ศรช.ใน ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (จังหวัด ปัตตานี/นราธิวาส/ยะลา) และ ๔ อำเภอในจังหวัด สงขลา (อำเภอเทพา/สะบ้าย้อย/นาทวี และจะนะ)	รับผิดชอบผู้เรียน ๑ กลุ่มไม่เกิน ๔๐ คน	
๔	ครูอาสาสมัคร รับผิดชอบผู้ไม่รู้หนังสือ	ตามเกณฑ์ที่สำนักงานประมาณกำหนดไม่น้อยกว่า ภาคเรียนละ ๓๕ คน	หากมีผู้ไม่รู้หนังสือในพื้นที่ที่รับผิดชอบไม่ถึงเกณฑ์ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย จำนวน ๖๐ คน
๕	ครูอาสาในสถาบันศึกษา ปอเนาะ (ครูปอเนาะ)	รับผิดชอบผู้เรียน ๑ กลุ่ม ไม่น้อยกว่า ๓๕ คน	
๖	ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ครู ศรช.) <b>ที่ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นพนักงานราชการ</b>	รับผิดชอบผู้เรียน ๑ กลุ่มขึ้นไป กลุ่มละไม่เกิน ๔๐ คน	๑. ครู ศรช. ที่รับผิดชอบผู้เรียน ได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ให้นำรวมกิจกรรมทั้งการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในแต่ละเดือนต้อง รับผิดชอบผู้เรียนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ๒. ครู ศรช.ที่ได้รับค่าตอบแทน แบบเหมาจ่ายรายเดือน จะมาทำหน้าที่ครูประจำกลุ่มและเบิกค่าตอบแทนแบบรายหัวอีกหน้าที่หนึ่งไม่ได้
๗	- ครูสอนคนพิการประเภท ทางสติปัญญา  - ครูสอนคนพิการประเภททาง ร่างกาย	รับผิดชอบกลุ่มละไม่ต่ำกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๘ คน  รับผิดชอบกลุ่มละไม่ต่ำกว่า ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน	

ลำดับที่	ครูแต่ละประเภท	เกณฑ์ความรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๘	ครูสอนเด็กเร่ร่อน	รับผิดชอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า ๒๐ คน	
๙	บุคคลภายนอกที่มีวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ ข้อ ๑-๘ ข้างต้น	รับผิดชอบกลุ่มละไม่เกิน ๔๐ คน	จ่ายค่าตอบแทนทุกเดือนเป็น รายหัว ๆ ละไม่เกิน ๘๐ บาท
๑๐	ครู ปวช.	รับผิดชอบกลุ่มละ ไม่น้อยกว่า ๓๘ คน ไม่ เกิน ๔๕ คน	จ่ายค่าตอบแทนตามหนังสือ กรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๖.๔/๑๘๙๗๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หมายเหตุ : ให้สถานศึกษาดำเนินการอย่างเคร่งครัดในทุกภาคเรียน คือ

๑. ประกาศจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน โดยให้ระบุวัน เวลา และสถานที่ที่พบกลุ่ม
๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูประจำกลุ่มให้รับผิดชอบกลุ่มผู้เรียนทุกกลุ่ม
๓. ครูประจำกลุ่มที่รับผิดชอบมากกว่า ๑ กลุ่ม ต้องจัดตารางการพบกลุ่มคนละเวลา มิให้นำ

ทุกกลุ่มมาพบกลุ่มรวมกัน